

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ	วันที่: ศุกร์ 10 มีนาคม 2560	ฉบับที่: 9599	หน้า: 19(ล่างซ้าย)
ปีที่: 26	Col.Inch: 27.07	Ad Value: 29,777	PRValue(x3): 89,331
คอลัมน์: แวดวงราชภัฏ			คลิป: ชาว-ดำ



■...แวดวงราชภัฏ ฝากมาถึงแฟนปลาร้าพันธุ์แท้ หนึ่งในสุดยอดอาหารของคนไทยใครมีใช้น้อย แหล่งผลิตปริมาณการผลิตสูงและมีการส่งจำหน่ายทั่วประเทศ อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนี่เอง ต่อไปจะได้รับประทานได้อย่างสนิทใจ เมื่อ **ผศ.โกเมนทร์ บุญเจือ** คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ ม.ราชภัฏจันทรเกษม นำคณะ เข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัย กับสาธารณสุข จ.ชัยนาท พัฒนาลิขิตภัณฑ์ปลาร้าของจังหวัด ให้ได้ตามหลักมาตรฐานสากล

■...ข้อมูลที่พบจากการลงพื้นที่สำรวจโรงงานของจังหวัดครั้งแรกผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหาร เพียง 1 โรงงาน จากการลงพื้นที่ทั้งหมด 10 กว่าโรงงาน หลังจากเข้าไปแก้ไขปัญหา ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นอีก 7 โรงงาน ที่เหลือทั้งจะร่วมกันผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ต่อไปทั้งหมด **รศ.สุมาลี ไชยสุภารากุล** อธิการบดี รับทราบด้วยความปลื้มกับผลงาน ที่ทำให้คนชอบกินปลาร้าทั่วประเทศ และเจ้าของกิจการปลาร้า สบายใจ

■...ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ห่วงภัยคุกคามสุขภาพมนุษย์ยุคศตวรรษ 21 ร่วมกับ สาธารณสุข จ.เชียงใหม่, ว.เชียงใหม่,

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และ ว.พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มากันคึกคัก **ผศ.ดร.ศรัทธา มุ่งไธสง** อธิการบดี เป็นปลื้มกับ **สุพรรณ วณิชปริญากุล** คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เจ้าภาพใหญ่ จัดงานระดับชาติ ครั้งที่ 1 ว่าด้วย “พลวัตสุขภาพในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ได้เยี่ยมทุกมิติ

■...กว่า 10 ปี กับความพยายามในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนผู้หญิงจันทระเกษม เกิดขึ้นในปี 2548 **ธรรมรัตน์ โถวสกุล** ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม แสดงรวมเกียรติ ตอน นางลอย วันที่ 4-5 เม.ย.นี้ เวลา 19.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม ม.ราชภัฏจันทรเกษม เชิญไปให้กำลังใจกันนะในวันนั้น

■...แจ้งจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปลี่ยนสถานที่จัดงานสร้างโอกาสทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ OTOP Festival 2017 เป็นวันที่ 13-17 มี.ค.นี้ 07.00 -17.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พบกับกิจกรรมมากมายที่ห้องเรียนไม่มีสอนในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ

ยอดฉัตร

Yoodchat2010@gmail.com